

Sáng ngày 26/3/2022, Ủy ban Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Đổi mới tháng 3” gia lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2022 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030”. Đến dự có Ủy ban Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; ông Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các ông Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các ông Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các ông Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.



Chương trình “Đổi mới tháng 3” được tổ chức vào Tháng Thanh niên hàng năm là diễn đàn lãnh đạo thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những xuất phát, kiến nghị của thanh niên; kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy vai trò của thanh niên thành phố trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa xã hội và con người Việt Nam.

Từ diễn đàn, các đại biểu thanh niên đã đưa ra nhiều ý kiến, xuất phát từ Thành phố xoay quanh các nội dung về các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và các xác lập từ Nghị Quyết số 78/NQ-HND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030; các chỉ trung, chính sách của thành phố trong các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chính quyền; các chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển thanh niên như lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, ào tạo kỹ năng sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe và ý thức văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Nhằm xây dựng cơ chế phối hợp và cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 78/NQ-HND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Trung tâm hành chính thành phố năm 2022 đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố về thực hiện chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030. Đây là sự kiện rất quan trọng ở vị trí thành phố Đà Nẵng; đồng thời, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của lãnh đạo thành phố đối với sự phát triển của thanh niên thành phố.

***Mai Kim Anh***